

## ***Chương Trình Hoạt Động của Hội Đồng Trung Ương năm 2002-2003***

Nhằm nỗ lực chu toàn nhiệm vụ của HĐTU là “ tạo cơ hội để phát triển mối liên lạc giữa các đơn vị HĐVN, khuyến khích sự phát triển các đơn vị HĐVN tại các nước và trông nom các đơn vị HĐVN theo đúng các đường hướng chung nêu trong Hiến Chương HĐVN ” do Nội Lệ đã qui định, BTV/HĐTU sẽ thực hiện một chương trình hoạt động rộng rãi bao gồm nhiều lãnh vực hầu đạt được các mục tiêu thiết yếu cho sự phát triển của Phong Trào. Trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, BTV/HĐTU sẽ tiến hành chương trình với các trọng điểm sau:

### **Thông Tin Quảng Bá**

- **Bản tin HĐVN:** ấn hành mỗi 3 tháng, phản ảnh những sinh hoạt phong phú của HĐVN cũng như những hoạt động nổi bật của HĐTG. Bản tin được phổ biến rộng rãi. Ngoài phần chính yếu là Việt ngữ, trong giai đoạn tới, bản tin sẽ có thêm phần Anh ngữ để có thể giới thiệu HĐVN với các thành phần trẻ, các hội HĐ quốc gia và Văn Phòng HĐ thế giới.
- **Tập san Trưởng:** là cơ quan ngôn luận của Phong Trào HĐVN được ấn hành mỗi 6 tháng. Nhằm thu hút thêm tài nguyên cho Phong Trào, Tập San Trưởng sẽ luôn luôn cải tiến về nội dung lẫn hình thức để trở thành một tờ báo giá trị đáp ứng được sự mong đợi của các trưởng và tráng sinh, lẫn các phụ huynh HDS và thân hữu của Phong Trào.
- **Khuyến khích thực hiện những hình thức nhằm giới thiệu HĐVN:** tờ bướm, phim video, chương trình phát thanh, truyền hình, trang Sinh Hoạt HĐVN trên báo cộng đồng ... tùy theo tình hình và sự thuận tiện tại mỗi địa phương

### **Yểm trợ sinh hoạt**

- **Trung tâm dữ kiện:** biến Website của HĐTU thành trung tâm dữ kiện lưu trữ những tài liệu cần thiết về HĐVN và cho sinh hoạt của HĐVN. Website của HĐTU sẽ được xem lại toàn bộ, tái sắp xếp và mở rộng.
- **Tủ sách đơn vị:** khuyến khích và yểm trợ các đơn vị thực hiện tủ sách để cung cấp thêm tài liệu cần thiết cho sinh hoạt. Các Đoàn, Liên Đoàn với sự trợ giúp của Ban Cố Vấn & Bảo Trợ, Ban Phụ Huynh, các Trưởng Đại Diện Miền, các Trưởng Ủy Viên Vận Động & Quảng Bá thuộc BTV/HĐTU nỗ lực thành lập và tăng bồi tủ sách cho các đơn vị.
- **Tăng cường liên lạc với các đơn vị:** thăm viếng các đơn vị để cùng các Trưởng Đại Diện Miền, Chi Nhánh tìm hiểu tình hình và góp phần giải quyết tại chỗ những nhu cầu. Khen thưởng, tuyên dương các đơn vị và cá nhân xuất sắc trong sinh hoạt HĐ cũng như trong xã hội. Khuyến khích và yểm trợ các sinh hoạt do Miền, Chi Nhánh tổ chức (trại, họp mặt trưởng/ tráng/ phụ huynh, hội nghị lãnh đạo trẻ .. ). Vì khả năng tài chánh của HĐTU hiện còn eo hẹp, các Trưởng trong BTV/HĐTU cố gắng tìm tài nguyên (phần thưởng, dịch vụ .. ) từ các ân nhân, thân hữu tại địa phương để yểm trợ cho các sinh hoạt trên.
- **Tiến hành thực hiện các tài liệu sinh hoạt** cần thiết cho các ngành: sổ tay ngành, CD nhạc sinh hoạt, thủ bản của Trưởng ...
- **Thực hiện “Cẩm Nang Tổ Chức Trại Thăng Tiến”:** Chúng ta đã hoàn tất 7 trại Thăng Tiến từ 1985 đến nay. Hẳn phải là lúc cần thực hiện một tập cẩm nang để giúp các ban tổ chức tương lai thành công hơn và tránh được những khiếm khuyết mà các ban tổ chức trong thời gian qua đã gặp phải.

- **Chuẩn bị tổ chức Hội Nghị Quốc Tế Trưởng HĐVN** tại Florida vào mùa hè 2004: BTV/HĐTƯ sẽ đề cử một số trưởng tham gia BTC (có vài trưởng dưới 30 tuổi) để cùng làm việc dưới sự hướng dẫn của Tr. Ủy Viên Đặc Trách HĐTrưởng Niên (Trưởng Ban Tổ Chức) hầu giúp cho sinh hoạt quan trọng và đặc biệt này được thành công như ý.

### **- Văn Hóa & Truyền Thống**

- **Sưu tập và thực hiện các tài liệu về văn hóa và truyền thống cần thiết** cho sinh hoạt.

- **Huấn luyện truyền thống:** Mỗi Miền, Chi Nhánh hoặc nhiều Chi Nhánh tự tổ chức các khóa huấn luyện truyền thống HĐVN với sự yểm trợ của BTV/HĐTƯ về nội dung, kỹ thuật và tài chánh (chỉ khi thật cần thiết). BTV/HĐTƯ sẽ thành lập Toán Huấn Luyện và ấn hành Cẩm Nang Huấn Luyện cùng cung cấp các tài liệu về văn hóa & truyền thống cần thiết.

- **Góp phần bảo tồn & phát huy văn hóa dân tộc:** Khuyến khích các đơn vị HĐVN tham gia hoặc tổ chức các công tác nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc. Những công tác này sẽ một mặt thể hiện tinh thần giúp ích của HĐVN, mặt khác sẽ giúp nâng cao uy tín của HĐVN trong cộng đồng và xã hội.

### **Gây quỹ**

Tài chánh rất cần thiết để yểm trợ sinh hoạt và phát triển Phong Trào. Do vậy, góp phần gây quỹ cho HĐTƯ là nghĩa vụ của bất cứ ai quan tâm đến HĐTƯ và đặc biệt là của Trưởng Thủ Quỹ cùng các Trưởng thuộc Ủy Ban Vận Động và Quảng Bá. Công tác gây quỹ có thể thực hiện dưới nhiều hình thức: cơm gây quỹ, tiền yểm trợ từ các đơn vị, ân nhân, Club 50+, Hội Đồng Bảo Trợ, trình diễn văn nghệ ... Chỉ tiêu gây quỹ trong tài khóa 2002-2003 là năm ngàn Mỹ kim (\$ 5,000), tuy nhiên, nếu khả năng vận động tài chánh có thể cao hơn thì rất quý, vì nhu cầu tài chánh trong các năm kế tiếp sẽ nhiều hơn năm đầu tiên do những dự án đã được khởi xướng sẽ đi vào giai đoạn chính và đòi hỏi nhiều kinh phí hơn.

### **Tham dự các sinh hoạt của HĐTG**

Phát triển sự liên lạc với Tổ Chức HĐTG và các Hội HĐ quốc gia có đơn vị HĐVN. Tìm hiểu khả năng thực hiện một công trình kỷ niệm của HĐVN tại Gilwell Park. Yểm trợ các phái đoàn HĐVN tham dự các sinh hoạt của HĐTG trong phạm vi khả năng.

### **Kiện toàn tổ chức nội bộ**

Mở rộng cơ hội lãnh đạo bằng cách hoan nghinh mọi đóng góp xây dựng. Nghiên cứu tu chỉnh Nội Lệ. Ban hành thủ tục hành chánh, tài chánh theo đường hướng quản trị hữu hiệu.

### **Cứu trợ cấp thời**

HĐTƯ sẽ vận động tài chánh và tìm cách trực tiếp đáp ứng khi có nhu cầu khẩn thiết.

Ngày 30 tháng 11 năm 2002

Ban Thường Vụ HĐTƯ